

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2022**

-----

**1. Chuyển đổi nông nghiệp xanh - hiện đại - bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng**

Chiều ngày 20/12, Diễn đàn Mekong Startup lần I – năm 2022 diễn ra phiên toàn thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng tổ chức Diễn đàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, thể hiện khát vọng vươn lên của vùng Đất Sen hồng.

Phó Thủ tướng cho rằng, Diễn đàn đã thể hiện được quyết tâm đổi mới sáng tạo của các lãnh đạo và cộng đồng startup trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục dành sự quan tâm đúng mức cho phong trào khởi nghiệp, khuyến khích mọi ý tưởng sáng tạo của các startup, khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên để đưa nước ta không còn là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công bố thông điệp Diễn đàn Mekong Startup**

Sau 1,5 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, có gần 1.000 lượt đại biểu tham dự trong tất cả phiên và chương trình làm việc của Diễn đàn. Với sự thành công của Diễn đàn lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã công bố thông điệp của Diễn đàn với 05 nội dung chính, trong đó Diễn đàn đã đáp ứng mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long về bài toán chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải theo các cam kết của Chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế cũng như các yêu cầu mới từ thị trường; đồng thời, thúc đẩy và nắm bắt các hiệp kế từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về các giải pháp sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, tuần hoàn, ít phát thải, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Nhiều cam kết, ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Startup**

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Startup lần I – năm 2022 là các cam kết, ký kết giữa các bên liên quan về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong đó, có cam kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Hiệp hội doanh nghiệp về việc xây dựng Đồng Tháp thành “Trung tâm giải pháp giảm phát thải của khu vực từ năm 2023”.

Nội dung cụ thể của cam kết này là trong năm 2023, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cho cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và khuyến khích hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu, xu hướng giải pháp liên quan tới “nông nghiệp phát thải thấp” theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Phát triển ngành lúa gạo theo định hướng hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp**

Hiện nay, nông dân còn hạn chế kiến thức kinh tế carbon, vì vậy phải giúp mỗi hộ thấy được mỗi ngày họ thải ra môi trường bao nhiêu, cũng như đóng góp bao nhiêu cho nền kinh tế của đất nước, từ đó nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, hướng đến thực hành sản xuất lúa gạo bền vững hơn.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển và nhân rộng công nghệ sản xuất lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp, xác định chiến lược phát triển chuỗi giá trị phù hợp với từng vùng, áp dụng tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải. Cơ giới hoá để hỗ trợ sản xuất nâng cao chất lượng như san phẳng đồng ruộng bằng laser, tối ưu quản lý nước và canh tác, giảm giống, phân bón v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **5. Nhiều giải pháp phát triển ngành hàng trái cây Đồng bằng sông Cửu Long**

Theo bà Ngô Tường Vy – Tổng Giám đốc Công ty Chánh Thu, đã đến lúc chúng ta cần định vị lại sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, trước mắt cần lựa chọn ra 05 sản phẩm trái cây là thế mạnh, có tiềm năng cao (có thể là sầu riêng, xoài, bưởi, chanh dây, dứa) để xây dựng chiến lược phát triển những loại trái này thành đại diện cho thương hiệu trái cây Việt Nam, làm tiền đề cho để phát triển sản phẩm “Made in Vietnam” trong 5 năm tới.

Đưa ra lời giải cho bài toán phát triển thương hiệu trái cây “Made in Vietnam”, bà Ngô Tường Vy khuyến nghị cần dựa trên 04 trụ cột chính: Nông nghiệp tử tế, nông nghiệp sáng tạo, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp bền vững. Trong đó, nông nghiệp tuần hoàn là mấu chốt quan trọng góp phần hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp hiện tại cũng như giảm đi các áp lực về môi trường ở mỗi địa phương, nâng cao được giá trị sản phẩm cho nông dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **6. Nuôi ruồi lính đen, nuôi cá tuần hoàn giúp giảm phát thải**

Một trong những vấn đề cấp bách trong nuôi trồng thủy sản là xử lý chất thải ao nuôi. Theo đó, hiện có nhiều mô hình tận dụng chất thải ao nuôi để nuôi ruồi lính đen, trùn quế, rươi, nuôi cá tuần hoàn kết hợp trồng rau sạch v.v..

Với lượng chất thải từ hoạt động nuôi tôm và cá tra hiện nay khoảng 10 triệu tấn, nếu tận dụng tốt để nuôi ruồi lính đen có thể tạo ra ngành công nghiệp ruồi lính đen với doanh thu ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Để ngành thủy sản chuyển đổi theo hướng “hiện đại, bền vững, phát thải thấp”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh cùng chuyên gia đề nghị nhiều nhóm giải pháp như: Thay đổi cơ chế, chính sách khuyến khích tạo thuận lợi cho ngành thủy sản giảm phát thải; ứng dụng khoa học vào hoạt động nuôi trồng, chế biến; tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức của nông dân về hoạt động nuôi trồng thủy sản v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **7. Hàng trăm sản phẩm nông nghiệp và công nghệ quy tụ tại Diễn đàn**

Không gian triển lãm sản phẩm khởi nghiệp của 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 200 hộ kinh doanh, doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực trong chuỗi giá trị nông nghiệp của vùng như: Trái cây, gạo, thủy - hải sản v.v..

Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc từ tài nguyên bản địa của từng địa phương như sản phẩm từ dừa của Bến Tre, sản phẩm từ sen của Đồng Tháp, cá khô của Kiên Giang, Cà Mau v.v..

Đặc biệt là có nhiều sản phẩm chế biến từ những phụ phẩm tưởng chừng như bỏ đi nhưng trở thành những chính phẩm rất hấp dẫn như: Vỏ bưởi sấy, Collagen từ da cá tra, tinh dầu cá. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **8. Ký kết hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng**

Theo nội dung Bản ghi nhớ hợp tác, hai bên tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục đến mọi người dân ở hai tỉnh hiểu biết rõ về các chủ trương, chính sách, pháp luật của hai quốc gia, góp phần cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển ổn định, tạo mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai quốc gia; tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới của hai tỉnh chấp hành tốt các hiệp định, hiệp ước thỏa thuận về biên giới; cùng nhau tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới đất liền Việt Nam - Campuchia như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận ký kết. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949